

Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Được trực tiếp nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt, phân tích sâu sắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị thực tiễn toàn quốc nắm vững nội dung, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đại Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát động hội viên thi đua thực hiện Nghị quyết, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền và sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh về các nội dung của Nghị quyết, kết quả thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, sứ mệnh của văn học nghệ thuật trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Lại Trường Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Vũ Thư



Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết vào chương trình hành động, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại địa phương. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt, tập trung vào điểm nhấn của Nghị quyết Đại hội lần này là tất cả vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân, đưa nhân dân trở thành trung tâm như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói là "mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội".

Đồng chí Bùi Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy



Căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như tình hình thực tế địa phương, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, phấn đấu đến năm 2022 về đích nông thôn mới nâng cao. Xây dựng thành công mô hình nhà văn hóa thôn kiểu mẫu theo chỉ đạo của Huyện ủy và triển khai nhân rộng tới tất cả các nhà văn hóa còn lại trong xã. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả để xây dựng đầm nuôi tôm, trồng cần và nhiều loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, khuyến khích sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, từ đó nâng cao giá trị thu nhập. Phát huy vai trò, tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

NHÓM PHÓNG VIÊN

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Một ngày cuối tháng 3/2021, về xã Duyên Hải dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã, chúng tôi cảm nhận rõ tính dân chủ, khách quan, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tối đa. Tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao những người ứng cử đại biểu HĐND xã về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, uy tín, khả năng gắn bó với dân, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của quê hương, đất nước. Mọi cử tri đều đồng ý ủng hộ và tin tưởng cử tri địa phương đã bầu ra những người ứng cử đại biểu HĐND xã. Ông Ngô Văn Chuyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Văn Quan cho biết: Trước khi tiến hành hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Công tác mặt trận thôn đã thông báo đến toàn thể người dân thông tin về các ứng cử viên cử tri tại khu dân cư. Hội nghị có 150 cử tri tham dự với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và các cử tri đều thống nhất, đồng ý giới thiệu 7 người ứng cử đại biểu HĐND xã với số phiếu tin nhiệm cao.

Ông Ngô Văn Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Duyên Hải cho biết: Từ cuối tháng 2/2021 đến nay, MTTQ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND

MTTQ HUYỆN HƯNG HÀ Tích cực tham gia, chuẩn bị tốt cho bầu cử



Pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại huyện Hưng Hà.

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, khách quan và chất lượng. Ủy ban MTTQ xã đã lập danh sách số bộ 47 người ứng cử đại biểu HĐND xã, cùng với ban công tác mặt trận các thôn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên. MTTQ xã chủ động phối hợp với UBND xã và Công an xã tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri, nhất là số cử tri lần đầu đi bỏ phiếu, cử tri đi làm ăn xa bảo đảm chính xác. Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền đối với các đoàn viên, thanh niên lần đầu đi bỏ

phiếu hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, khẳng định bầu cử không chỉ thể hiện quyền công dân của mỗi đoàn viên, thanh niên mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trước sự kiện trọng đại của đất nước. Thời điểm này, Ủy ban MTTQ xã Đông Đô đang rất tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ông Phạm Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Cùng với Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã, MTTQ xã đã chủ động thực hiện tốt các nội dung tham gia bầu cử; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử, tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; đẩy mạnh các phong trào

thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện Hưng Hà đã lập danh sách số bộ 73 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.618 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đã thực hiện việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đã giới thiệu được người ứng cử bảo đảm đúng cơ cấu, tiêu chuẩn; người được giới thiệu ứng

TIẾN DAT

Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Câu 84: Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử được quy định như thế nào?

Trả lời:
Điều 87 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:
- Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Hội đồng bầu cử Quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
- Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
- Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử là quyết định cuối cùng.

Câu 85: Bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo Điều 79 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:
- Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử ở tỉnh để giải quyết.

Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.

- Việc bầu cử thêm được thực hiện như sau:
+ Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó để quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.
+ Trong trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ hai.

Câu 86: Bầu cử lại là gì? Việc bầu cử lại được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 80 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:
- Bầu cử lại là việc bầu cử được thực hiện ở các đơn vị bầu cử mà tại cuộc bầu cử đầu tiên, số cử tri đi bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri hoặc việc bầu cử được thực hiện ở khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong cuộc

bầu cử đầu tiên và kết quả bầu cử bị hủy bỏ theo quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

- Việc bầu cử lại được thực hiện như sau:
+ Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử ở tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử lại ở đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri.
+ Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quyết định ngày bầu cử lại ở đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia.
+ Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên. Nếu bầu cử lại mà số cử tri đi bầu cử vẫn chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.

Câu 87: Bầu cử bổ sung là gì? Việc bầu cử bổ sung được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 89 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:
- Bầu cử bổ sung là việc tổ chức bầu cử trong thời gian giữa nhiệm kỳ của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân để bầu thêm số đại biểu thiếu hụt so với tổng số đại biểu Quốc hội

được bầu trong nhiệm kỳ (500 đại biểu) hoặc so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở đầu nhiệm kỳ của đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc bầu cử bổ sung được thực hiện như sau:
+ Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 2 năm và thiếu trên mười phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.
+ Việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 18 tháng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Hội đồng nhân dân thiếu trên một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ; đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính hiện có có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ hai phần ba tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
+ Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.
+ Ngày bầu cử bổ sung phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH

THÁI THỤY Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thái Thụy.

Đo buổi sáng bận việc nên tôi gần trưa bà Phạm Thị Nguyệt mới đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trấn Diêm Điền để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Bà chia sẻ: Lần nào chúng tôi đến giải quyết TTHC đều được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Nếu giấy tờ chưa đủ hoặc sai sót thì cán bộ hướng dẫn, ghi ra để cho tôi để nhớ và làm lại nên rất hài lòng. Việc giải quyết thủ tục cũng rất nhanh chóng. Theo ông Trần Đăng Linh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn thường xuyên quán triệt tới từng cán bộ, công chức thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định, đúng luật nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo. Cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân luôn giữ thái độ hòa nhã, giải quyết thủ tục nhanh gọn, minh bạch.

Các TTHC được niêm yết công khai theo quy định tạo sự hài lòng cho người dân. Thời gian qua, công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC. Các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại bộ phận một cửa. Các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc. Đặc biệt, huyện Thái Thụy tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC

theo phương án "5 tại chỗ". Đồng chí Đỗ Thị Thủy, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho biết: Đây là mô hình đột phá trong thực hiện CCHC, thể hiện quyết tâm của huyện xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Hiện số TTHC thực hiện theo phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện là 208 TTHC. Năm 2020, số hồ sơ được giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" là 15.083 hồ sơ, trong đó hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Thời gian qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thái Thụy còn đẩy mạnh giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với số thủ tục là 148. Trong năm 2020, Bộ phận đã tiếp nhận 253 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, trong đó 100% hồ sơ đều giải quyết đúng hạn.

Cùng với đẩy mạnh cải cách TTHC, thời gian qua, huyện Thái Thụy còn tập trung làm tốt công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Trong năm 2020, huyện đã hoàn thành sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp xã thành 9 đơn vị hành chính cấp xã mới, các xã sau sắp xếp ổn định, đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Thực hiện bố trí 100% số công chức đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã sang chức danh công chức khác; 100% các xã thực hiện bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ngoài ra, huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 100% các xã, thị trấn, UBND huyện đã có mạng WAN, LAN và kết nối mạng truyền số liệu huyện dùng của cơ quan đảng, nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã đến huyện được trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có 270/270 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố được cấp và lắp đặt wifi miễn phí, hoạt động từ tháng 1/2020. 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản mạng văn phòng điện tử liên thông, có địa chỉ giao dịch và thường xuyên sử dụng trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều cơ quan, đơn vị triển khai, ứng dụng phần mềm của ngành, lĩnh vực; các phần mềm hoạt động tốt, góp phần quản lý, điều hành, giải quyết công việc kịp thời, chính xác, khoa học. Những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở Thái Thụy thời gian qua đã tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC.

ĐÀO QUYN